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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันจันทร์ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

๑ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๒ นายสวัสดิ์  สอนปิงค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๓ นายปริญญา  สุวรรณศร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔ นายนเรศน์  ถาวร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕ นายสมยศ  ไชยนันตา รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๖ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗ นายศักดิ์ดา  อุปค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๘ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๙ นายไฉน   ชัชวาลย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

๑๐ นายสุพรรณ  ทรายหล้า สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑ นางสาวเพ็ญวิภา  ปงกา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๒ นางสมพร  สีเขียว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ นายไพโรจน์  สุขค าเมือง นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๒ นายวสันติ์  ปราบพุทจา รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

๓ นายดนัย  เมืองฝั้น รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

๔ นายชาตรี  รัตนประทีป เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๕ นายสมศักดิ์  แสงบุญเรือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๖ ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  ตั้งตรง ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 

นายสันทนา ปันตอง 
นางพิชชาภา  วงค์ค า 
นางรัชนีย์  สุขประเสริฐ 
นายสรันต์  อุตราช 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
           เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนาย อาทิตย์  แสงบุญเรือง  
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐  ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภา -   ขอเชิญร่วมงานสภากาแฟตามโครงการอู้จ๋าประสาหมู่เฮาชาวอ าเภอห้างฉัตร ในวันพุธ ที่ ๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ สวนอนันตยศ เป็นการพูดคุยปรึกษาหารือได้ทุกเรื่อง ท่านมี
เรื่องท่ีจะถามท่านนายอ าเภอห้างฉัตรหรือหัวหน้าส่วนราชการอ่ืนก็สามารถสอบถามได้เลย  

 -  ที่ประชุมรับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔  
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ประธานสภา -   จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  ๔ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ 

นายสมยศ -   ขอเพ่ิมเติมข้อความ หน้า ๒๕ ที่ผมได้กล่าวถึงการซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ ขอให้เพ่ิมว่าการซ่อมแซม
ขอให้ท าระเบียง (กันสาด) เพ่ือกันแดดกันฝน เพราะในขณะนี้มีแต่สแลมบังแดดบังฝน ซึ่ง
ผู้ประกอบการน าสัตว์มาฆ่าในตอนกลางวัน มันร้อนมาก 

ประธานสภา -   มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

 -   ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  

-  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุม สมัย
สามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ด้วยเสียง ๑๒ เสียง,   
ไม่เห็นชอบ - ไม่มี -, งดออกเสียง - ไม่มี -    

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้าม)ี 

ประธานสภา -   ในวาระนี้ ไม่มีผู้ ขอยื่นกระทู้ถาม การจะยื่นกระทู้ถามจะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่านระเบียบวาระนี้ไป 

 - ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 ๔.๑  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร -   

แม่ตาล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประธานสภา -  ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ จึงขอหารือท่านสมาชิก
สภาฯ ว่าจะด าเนินการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่หรือว่าใช้คณะกรรมการชุดเดิม 

ปลัดเทศบาล -   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ ข้อ ๑๐๓ กล่าวโดยสรุปคณะกรรมการตรวจรายงาน  
การประชุมจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จะมีไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่ให้
เกินเจ็ดคน  ให้ที่ประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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สภา ตามที่สภาได้เคยปฏิบัติกันมาเป็นประจ าคณะกรรมการชุดที่ผ่านมามีด้วยกันสามคนคือ      
นางสุภาภรณ์ นันทพันธ์, นายศักดิ์ดา อุปค า และนายสุชาติ วงค์สุวรรณ ปีที่ผ่านมาแต่งตั้งครั้งเดียว
ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาหนึ่งปี จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาด้วย 

ประธานสภา -   ขอให้ที่ประชุมได้เสนอว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ ๑ ปี 
หรือแต่งตั้งทุกครั้งที่มีการประชุม และจ านวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอผู้รับรอง
จ านวน ๒ ท่าน 

นางสาวเพ็ญวิภา -  ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครั้งเดียวและปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี 

 -   ผู้รับรอง  นายปริญญา สุวรรณศร และ นางสมพร  สีเขียว 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 

 -   ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานประชุมปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี ด้วยเสียง 
๑๒ เสียง, ไม่เห็นด้วย – ไม่มี -, งดออกเสียง –ไม่มี- 

ประธานสภา -   ต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาว่าจะให้มีกี่คน ขอให้สมาชิก
ได้น าเสนอด้วย 

นายนเรศน ์-   ขอเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน ๓ ท่าน 

 -   ผู้รับรอง  นายสุพรรณ ทรายหล้า และ นายสมยศ ไชยนันตา 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 

 -   ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 

 -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม จ านวนสามคน ด้วยเสียง ๑๒ 
เสียง, ไม่เห็นด้วย -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี- 

ประธานสภา -   สรุปคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแต่งตั้งครั้งเดียวและปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี และให้มี
คณะกรรมการฯ จ านวน ๓ ท่าน 

 -   ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจ านวน ๓ ท่าน 

นายสุพรรณ -   ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑ คือ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์ 

 -   ผู้รับรอง  นายสมยศ  ไชยนันตา และ นายนเรศน์  ถาวร 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม่ 

 -   ที่ประชุมไม่มีการเสนอคนอื่นอีก 
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ประธานสภา -   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑ คือ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์ เชิญเสนอคนที่ ๒ 

นายปริญญา -   ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒ คือ นายสวัสดิ์  สอนปิงค า 

นายสวัสดิ์ -   ผมขอถอนตัวครับ 

ประธานสภา     -  เนื่องจากท่านสวัสดิ์  สอนปิงค า  ขอถอนตัว ขอให้เสนอใหม่ 

นางสมพร -   ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒ คือ นายปริญญา  สุวรรณศร 

 -   ผู้รับรอง  นายสวัสดิ์  สอนปิงค า และ นางสาวเพ็ญวิภา ปงกา 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม ่

 -   ที่ประชุมไม่มีการเสนอคนอื่นอีก 

 -   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒ คือ นายปริญญา  สุวรรณศร เชิญเสนอคนที่ ๓ 

นายสมยศ -   ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๓ คือ นายศักดิ์ดา  อุปค า 

 -   ผู้รับรอง  นายไฉน  ชัชวาล และ นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ  

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม่ 

 -   ที่ประชุมไม่มีการเสนอคนอื่นอีก 

 -   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๓ คือ นายศักดิ์ดา  อุปค า 

 -   ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้งสามท่าน คือ         
นางสุภาภรณ์ นันทพันธ์ , นายปริญญา สุวรรณศร และนายศักดิ์ดา อุปค า ขอให้ทั้งสามท่าน
ปรึกษาหารือกันว่าจะเลือกผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และแจ้งในที่
ประชุมทราบ 

นายศักดิ์ดา -   คณะกรรมการทั้งสามคนได้หารือกันแล้ว ให้นางสุภาภรณ์ นันทพันธ์ เป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม  

-  ที่ประชุมรับทราบ 

 ๔.๒  ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ก าหนดจ านวนวันในสมัยประชุมสามัญ วันเริ่ม
สมัยประชุมในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญสมัยแรกของปีถัดไป 

ประธานสภา -  จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ก าหนดจ านวนวันในสมัยประชุมสามัญ วันเริ่มสมัยประชุม    
ในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของ
ปีถัดไป ให้ท่านปลัดเทศบาลในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล เป็นผู้อธิบายชี้แจง  
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ปลัดเทศบาล -  ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒) มาตรา ๒๔      

วรรคแรก  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

  -   ข้อ ๑๑ (๒)  ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี
แต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน   

  -   ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือ
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุม
สามัญประจ าปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

  

  ในปีนี้การพิจารณาสมัยประชุมสามัญในแต่ละสมัยว่าจะเริ่มวันใด เสร็จสิ้นวันใดนั้น ขอให้
สอดคล้องกับการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงระยะเวลาจัดท าแผนมาใหม่ 
จากเดิมเดือนมิถุนายนของทุกปี เป็นเดือนตุลาคมของทุกปี แต่การจัดท างบประมาณยังเป็นเดือน
สิงหาคมเช่นเดิม จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ ก าหนดจ านวนวันในสมัยประชุมสามัญว่าในแต่ละสมัยจะเริ่มวันใดและเสร็จสิ้นวันใด       
ในแต่ละสมัยก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไปขอให้
สมาชิกสภาร่วมกันพิจารณาก าหนดในวาระนี้ 

 

ประธานสภา -   ในปีที่ผ่านมาสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้ก าหนดไว้ ๔ สมัย คือเดือนกุมภาพันธ์ , 
มิถุนายน, สิงหาคม และเดือนธันวาคม จึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอวันเริ่มต้นและวันเสร็จสิ้นการ
ประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง ณ ขณะนี้ที่เราประชุม
กันอยู่เป็นสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอให้เสนอสมัยที่ ๒, ๓ และ ๔ 

 

เลขานุการสภา -   ก่อนที่จะน าเสนอ การประชุมสภาเทศบาลตามภารกิจงาน ขอเรียนชี้แจงว่าที่ก าหนดในห้วงเดือน
ต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาเนื่องจาก ในช่วงเดือนมิถุนายน เป็นการจัดแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล, ช่วง
เดือนสิงหาคม เป็นการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และในช่วงเดือนธันวาคม 
เป็นการติดตามตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล แต่ในปีนี้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี
จะอยู่ในห้วงเดือนตุลาคม แต่หากมีภารกิจ/อ านาจหน้าที่ที่จะต้องท านอกเหนือจากนี้สามารถขอเปิด
สมัยประชุมวิสามัญได้ ไม่เกิน ๑๕ วัน และในการน าเสนอครั้งนี้ขอให้มีผู้เสนอ ๑ ท่าน และผู้รับรอง 
๒ ท่าน 

 

ประธานสภา -   ขอให้ที่ประชุมเสนอระยะเวลาและวันเริ่มต้น วันเสร็จสิ้น การประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ ของแต่ละสมัย  
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นายสุพรรณ -  ขอเสนอจ านวนสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๐ และระยะเวลาในการประชุมสมัยประชุมสามัญในแต่

ละสมัย สมัยละ ๓๐ วัน และวันเริ่มต้น วันเสร็จสิ้น ในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
สมัยที่ ๒, ๓ และ ๔ ดังนี้ 
 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๐  
 

-  ผู้รับรอง  นายปริญญา  สุวรรณศร  และ นายไฉน ชัชวาลย์ 

ประธานสภา -   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 

 -  ที่ประชุมมีมติก าหนดจ านวนวันสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในแต่ละสมัย สมัยละ 
๓๐ วัน และวันเริ่มต้น วันเสร็จสิ้นสมัยประชุมในแต่ละสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่
นายสุพรรณ ทรายหล้า เสนอ ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ - ไม่มี - , งดออกเสียง - ไม่มี -   
ดังนี้ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐  
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๐  

ประธานสภา  -   ต่อไปจะเป็นการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป ขอให้ที่
ประชุมได้พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสมัยแรก ดังกล่าว 

นายปริญญา -   ขอเสนอก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป คือปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
ก าหนดในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลา 
๓๐ วัน 

  

 -  ผู้รับรอง นายสุพรรณ  ทรายหล้า และ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ 

ประธานสภา -   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

  -   ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืน 

 -   ที่ประชุมมีมติก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป  ก าหนด
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ระยะเวลา ๓๐ วัน ด้วยเสียง ๑๑  เสียง, ไม่เห็นชอบ - ไม่มี -, งดออกเสียง - ไม่มี -    

 ๔.๓  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างโดยโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

ประธานสภา ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยโอนมาตั้งเป็นรายการ
ใหม่ จ านวน ๑ รายการ จึงขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงต่อที่สภาเทศบาลต าบล       
ห้างฉัตรแม่ตาล  เพ่ือให้สภาได้พิจารณาต่อไป 
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นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการขอ

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 
จ านวน ๑ รายการ เพ่ือเป็นการปรับปรุงสวนอนันตยศ เนื่องจากสวนอนันตยศอยู่ในเขต         
ความรับผิดชอบของเทศบาล และทางอ าเภอห้างฉัตร โดยท่านนายอ าเภอจะจัดงานเบิกฟ้าอนันตยศ 
รวมใจสามัคคี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอ าเภอห้างฉัตร ประจ าปี ๒๕๖๐ ขึ้น ในวันที่ 
๑๙-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สวนอนันตยศ แต่ภายในบริเวณสวนอนันตยศ ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ า 
บ่อพักน้ าช ารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องท าการปรับปรุง หากไม่ท าอาจจะเกิดอันตราย หรือ
อุบัติเหตุขึ้นได้  รั้วก็เก่า ไม่สวยงาม จึงต้องทาสีใหม่ และระบบไฟฟ้าทั้งภายในห้องน้ าและไฟฟ้าใน
สวนอนันตยศต้องท าใหม่ทั้งหมด เพ่ือรองรับการจัดงานดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่ต้องขอโอน
งบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ จึงขอให้สภาได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ส าหรับการโอนงบประมาณในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

โอนลด   
รายการที่ ๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 

ใช้สอยและวัสดุ ๒. ค่าใช้สอย ๒.๑ ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ๒.๑.๒ ค่าจ้างเหมา
บริการ  จ านวนเงิน ๓๘๘,๐๐๐.- บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน  ๒๓๐,๑๒๕.-  บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน    ๓๐,๑๒๕.-  บาท  
 
รายการที่  ๒  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน          

งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว ๑. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๑.๑ 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (กองช่าง)  จ านวนเงิน ๕๓๐,๐๐๐.- บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน  ๔๓๔,๒๖๔.-  บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  ๓๓๔,๒๖๔.-  บาท  
 

รายการที่  ๓  แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ๕. ประเภทเงิน
ส ารองจ่าย จ านวนเงิน ๕๔๗,๑๐๐.- บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน  ๑๙๗,๐๐๐.-  บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน    ๗๕,๐๐๐.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน   ๑๒๒,๐๐๐.-  บาท  

โอนเพิ่ม  ตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๓ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) ๑.๓.๔ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศ จ านวนเงิน
๓๗๕,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศ ปริมาณงาน งานปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ า จ านวน ๘ ห้อง (งานทั่วไป งานสุขภัณฑ์ งานทาสี งานหลังคา งานประตู งานผนัง
กั้นข้างห้องน้ า งานพ้ืน งานไฟฟ้า งานปรับปรุงบ่อสูบน้ า จ านวน ๕ บ่อ) และงานทาสีรั้วคอนกรีต 
จุดพิกัดโครงการ N.๒๐๒๖๗๓๗ E.๕๓๙๘๒๘  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
พร้อมป้ายมาตรฐานฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๖๔ ข้อ ๑ 

ประธานสภา -   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้อภิปรายก่อนลงมติ 



~ ๘ ~ 
 
นายปริญญา -   ขอสอบถามว่า หากปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว การดูแลต่อเนื่องมีหรือไม่ หากไม่ดูแลก็จะรกร้าง

เหมือนเดิม เท่ากับว่าเอาเงินงบประมาณไปทิ้ง 

นายกเทศมนตรี -   หากเสร็จสิ้นงานเบิกฟ้าอนันตยศฯ แล้ว ก็จะมีการดูแลบ ารุงรักษา เพ่ือจะได้ใช้เป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจ  สถานที่ออกก าลังกาย 

ปลัดเทศบาล -   ขอเพ่ิมเติมจากท่านนายกฯ หลังจากเสร็จงานแล้ว เทศบาลจะออกค าสั่งให้พนักงานจ้างเหมา
บริการไปดูแลสวนอนันตยศ จ านวน ๒ หรือ ๓ คน ให้ท าความสะอาด ถากถางหญ้า ตัดกิ่งไม้ ปลูก
ดอกไม้ ต้นไม้ ดูแลบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ สิ่งของต่าง ๆ ของเทศบาล และในอนาคตจะเสนอโครงการ
ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และกู้ภัยของเทศบาลไปประจ าการ
อยู่ที่นั่น เป็นการดูแล บ ารุงรักษาท้ังสิ่งของ ครุภัณฑ์ต่างๆ ดูแลอาคารสถานที่ หากจะออกช่วยเหลือ
หรือให้บริการประชาชนก็ท าได้รวดเร็ว เพราะใกล้โรงพยาบาลห้างฉัตร และการขับรถเข้าออกก็ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว 

นางสาวเพ็ญวิภา -  เห็นด้วยกับการปรับปรุง ซ่อมแซมสวนอนันตยศในครั้ งนี้ เพ่ือเป็นหน้าเป็นตาของเทศบาลเรา      
ที่ผ่านมาไม่มีการดูแล บ ารุงรักษาเลย คนที่เข้าไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นห้องน้ าก็ใช้การไม่ได้ หลังคา
ของศาลาริมน้ าก็ช ารุด อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ หากมีการให้คนไปดูแล บ ารุงรักษาต่อเนื่อง
หลังจากเสร็จสิ้นงานเบิกฟ้าอนันตยศฯ ก็เป็นการดี เพ่ือที่จะได้ใช้สวนอนันตยศเป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจ ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าไปขายของดังเช่นสวนสาธารณะหนองกระทิง เทศบาลก็สามารถจัดเก็บ
เงินรายได้เข้าเทศบาล และสามารถใช้เป็นที่ออกก าลังกายให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งในอนาคต   
อยากให้สร้างอนุสาวรีย์เจ้าอนันตยศด้วย 

นายศักดิ์ดา -   เห็นด้วยกับการปรับปรุง ซ่อมแซมสวนอนันตยศ แต่ก็ใช้งบประมาณเยอะพอสมควร ขอให้
ซ่อมแซมให้ดีตามงบประมาณที่ใช้ไป ให้งานได้คุณภาพ สวนอนันตยศหากปรับปรุงแล้วก็เพ่ือไว้ใช้
ประโยชน์ในอนาคต อย่าให้เกิดข้อพิพาทในอนาคตได้ 

นายนเรศน ์-   ขอสอบถาม ปร.๔ หน้า ๑/๑ ท่อส้วม ขนาด ๐.๘๐ เมตร ราคาท่อละ ๕๕๐ บาท ราคาแพงเกินไป
จากท้องตลาดหรือไม่ ที่ผมเคยซื้อมา ท่อละ ๑๕๐ บาทเท่านั้น 

นายสรันต์ -   ราคาที่ท าผมสืบจากราคาท้องตลาด ไม่ใช่ราคากลาง เป็นราคาพาณิชย์ครับ 

ประธานสภา -   ผมไปซื้อมาราคา ๑๕๐ บาท เช่นกัน ราคาใน ปร.๔ แพงเกินไปจริง ๆ จึงขอสอบถามใน
รายละเอียด 

นายนเรศน ์-   การทาสีรั้ว ทาทุกด้านหรือไม่ 

นายสรันต์ -   ทาเฉพาะด้านหน้า ทา ๒ รอบ แต่ใน ปร.๔  ใส่มาว่าทารอบเดียว ผมจะน ากลับไปแก้ไขให้ครับ 

นายปริญญา -   ราคาค่าแรงในการทาสีแพงเกินไปหรือไม ่

นายสรันต์ -   ค านวณตามราคาช่างครับ ตามราคากว้าง x ยาว ราคาเมตรที่ช่างเสนอมา 

นายศักดิ์ดา -   การค านวณราคาในการก่อสร้าง ครั้งต่อไปขอให้ท าให้ละเอียดรอบคอบ ไม่บกพร่อง เพ่ือ
ประโยชน์ในการพิจารณา 



~ ๙ ~ 
 
นายปริญญา -   ผมขอให้มีการพิจารณาใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป เพราะได้มีข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้ว 

ปลัดเทศบาล -  เนื่องจากกองช่างไม่มีข้าราชการในการประมาณราคาก่อสร้าง ประกอบกับทางเทศบาลได้ขอยืมตัว
นายช่างโยธาจากเทศบาลต าบลเมืองยาวมาช่วยราชการที่กองช่าง ดังนั้นผู้ช่วยนายช่างโยธาคือ  
นายสรันต์ อุตราช ไม่สามารถที่จะตอบค าถามสมาชิกสภาได้อย่างชัดเจน ส าหรับประมาณการใน 
ปร.๔ และ ปร.๕ เป็นเพียงแค่ประมาณการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากสภาฯ หากจะมีการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ต้องมีคณะกรรมการก าหนดราคากลางอีกครั้ง ราคาอาจจะปรับลดได้   

นายปริญญา -   ขอสอบถามต่อเนื่อง หากมีการอนุมัติและมีการจ้างท าแล้ว  เงินงบประมาณท าไม่หมด เงินที่เหลือ
ไปอยู่ท่ีไหน 

ปลัดเทศบาล -   ตกเป็นเงินสะสม  หรือไว้ใช้ในการโอนงบประมาณในครั้งต่อไป 

นายนเรศน ์-   หากช่างผู้รับเหมา เช่น ซื้อสุขภัณฑ์ราคาต่ ากว่าราคาที่ประมาณการมา จะท าเช่นไร 

นายสมศักดิ ์-   ในเรื่องของสวนอนันตยศ ทางฝ่ายบริหารเห็นว่างานที่จะจัดขึ้นเป็นงานเร่งด่วน เพราะได้รับ
นโยบายมาจากท่านนายอ าเภอห้างฉัตร จึงขอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา อาจจะมีการผิดพลาดจาก
ทางช่างเกิดข้ึน  

นายศักดิ์ดา -   ผมขอให้เลื่อนการพิจารณาในญัตตินี้ เป็นวันพรุ่งนี้ ให้ทางกองช่างได้ตรวจสอบความถูกต้องใน
ใบปร.๔ และ ปร.๕  มาใหม่ แล้วค่อยพิจารณา  

ประธานสภา -  เนื่องจากเอกสารทางช่างไม่เรียบร้อย ไม่ครบถ้วน มีข้อผิดพลาดหลายประการ จึงให้ทางช่าง
ไปจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาให้กับสมาชิกสภาใหม่ และแจ้งเลื่อนพิจารณาในญัตตินี้
เป็นวันพรุ่งนี้ คือวันอังคาร ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาล ขอแจ้งในที่ประชุมทราบและไม่ท าหนังสือแจ้งแล้วครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

นายกเทศมนตรี -   แจ้งเรื่องงานกีฬาผู้สูงอายุ จัดในวันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สนามหน้า
เทศบาลฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน/กิจกรรมด้วยครับ 

 -   งานสภากาแฟ เชิญทุกท่านพร้อมกัน เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ สวนอนันตยศ การแต่งกายชุดสุภาพ   
สีด า 

 -   งานกีฬาเยาวชน ประชาชนของเทศบาลในปีนี้ พิธีปิดในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา
บ้านปันง้าว-หัวหนอง จะมีการนัดหมายทุกท่านเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง 

 -   การไปแสดงความอาลัยเพ่ือเข้าถวายกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชฯ (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) จะไปในวันใดนั้นจะแจ้งทุกท่านทราบอีกครั้ง 

นายปริญญา -   ขอให้ไปดูสถานที่จริงก่อนครับ สนามกีฬาบ้านปันง้าว -หัวหนองเป็นดินแดง มีแต่หลุม บ่อ       
เล่นฟุตบอลหรือกีฬาอย่างอ่ืนไม่ได้ ท าไม่ได้เลยครับ 

ปลัดเทศบาล -   ผมอยากให้จัดที่สนามโรงเรียนห้างฉัตรวิทยาดีที่สุด อยู่ที่ท่านผู้บริหารจะพิจารณา 



~ ๑๐ ~ 
 
นายสุชาติ -   สนามกีฬาบ้านปันง้าว-หัวหนอง ผมเห็นพนักงานไปท าความสะอาด ตัดหญ้า แต่ท าไม่เคยหมด

พ้ืนที่เลย โดยเฉพาะทางสนามเปตองไม่สามารถเข้าไปเล่นได้เลย 

นายศักดิ์ดา -   ขอให้ทางฝ่ายบริหารช่วยติดตามด้วย ผมได้แจ้งมาหลายครั้งแล้ว เรื่องถนนปากทางเข้าวัดบ้าน
แพะดอนสัก เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากโดยเฉพาะช่วงเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่ม คือท่านได้แจ้งว่าเป็นถนน
ของ อบจ.ล าปาง เทศบาลด าเนินการซ่อมแซมให้ไม่ได้ จึงขอฝากท่านช่วยติดตามหนังสือที่ท่าน    
ได้แจ้งไปทาง อบจ.ล าปางด้วยครับว่าไปถึงไหนแล้ว ผลการพิจารณาเป็นเช่นไร  

นายสมยศ -   สอบถามเรื่องถนนบ้านปันง้าว-สันทราย ชาวบ้านขอให้ท าเป็นลูกระนาดได้หรือไม่ ป้องกันวัยรุ่น
ขับรถเร็วท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงขอสอบถามท่านปลัดว่าท าได้หรือไม่ 

ปลัดเทศบาล -   ผมว่าการท าลูกระนาด ยิ่งท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยและรุนแรง ควรท าป้ายติดประชาสัมพันธ์ 

 -  ที่ประชุมรับทราบ 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น.      

       
 (ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยตรี นิวัฒน์  ตั้งตรง ผู้บันทึกการประชุม 
                         (นิวัฒน์  ตั้งตรง) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 
๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  เมื่อวันจันทร์ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ   
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
   (ลงชื่อ)       สุภาภรณ์  นนัทพันธ์     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์) 
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 
(ลงชื่อ)    ปริญญา  สุวรรณศร    กรรมการ  (ลงชื่อ)        ศักดิ์ดา  อุปค า  กรรมการ 
         (นายปริญญา สุวรรณศร)                   (นายศักดิ์ดา  อุปค า)  
        สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒             สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 



~ ๑๑ ~ 
 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ……. เดือน ……………………….. พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
                                  (ลงชื่อ)    อาทิตย์  แสงบุญเรือง        

(นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 


